

Egli AG ผูกกำลัง Fasa มุ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่ง วงการเครื่องผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์นม



มารีย์มโปเล, ลิทัวเนีย-2 พ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัทชื่อดังระดับโลกสองแห่ง ได้แก่ Fasa ผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์ชาดิลิทัวเนีย และ Egli AG ผู้ผลิตเครื่องทำมาการีนและเนยรายใหญ่จากสวีตเซอร์แลนด์ ได้ผนึกกำลังกันเพื่อขยายฐานการผลิตและฐานลูกค้า รวมถึงจัดหาเครื่องผลิตและบรรจุแบบครบวงจร ตลอดจนยกระดับการบริการลูกค้าทั่วโลกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161028/433859LOGO>)

Karolis Samusis ซีอีโอของ Fasa เปิดเผยว่า “สวีตเซอร์แลนด์เป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง และด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ การควบคุมคุณภาพเครื่องจักรของ Fasa จะได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่า Egli AG เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงและเป็นผู้นำในตลาด และในตอนนี เราได้มีโอกาสผสมผสานศักยภาพของ Egli AG เข้ากับความแข็งแกร่งของ Fasa เพื่อบุกตลาดใหม่ ลูกค้ากลุ่มใหม่ และภาคส่วนใหม่ ทาง Fasa ให้ความสำคัญอย่างมากกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยหนุนให้เรา มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง”

Rudenz Egli ซีอีโอของ Egli AG กล่าวเสริมว่า “จากการติดต่อกับผู้แทนจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ดังนั้น ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายต่างรอยคอกันมานานในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองบริษัทด้วยการหนุนยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น เราจะให้ความสำคัญกับงานประจำวันและพันธสัญญาที่มีต่อพันธมิตรให้มากขึ้น นับแต่วันนี้ไป ผลิตภัณฑ์ภายใต้ความร่วมมือของ Fasa และ Egli AG จะใช้โลโก้ใหม่ ที่แสดงถึงความร่วมมือของเรา”

การผนึกกำลังของสองผู้ผลิตจะช่วยหนุนให้ยอดขายและอุปสงค์สินค้าปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน จะช่วยยกระดับกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ความร่วมมือของทั้งสองบริษัทจะช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายของตลาดทั้งในลิทัวเนียและสวีตเซอร์แลนด์ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าใหม่จะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่หาได้ในที่เดียว ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการผลิตเนยในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือต้องการมาการีนในบรรจุภัณฑ์สำหรับแบ่งขายปลีกก็ตาม

บริษัท Egli AG ก่อตั้งในปี 2431 และได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำผู้พัฒนา ผลิต และซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตเนย ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง และมาการีน ให้แก่บริษัทในภาคอุตสาหกรรมและศูนย์วิจัยต่างๆ โดย Egli AG เป็นธุรกิจ ครอบครัวยุคที่มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญรวม 50 ชีวิต

บริษัท Fasa ก่อตั้งในปี 2502 ในฐานะผู้ผลิตเครื่องบรรจุให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม อาทิ เนย มาการีน และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดอื่นๆ โดยบริษัทได้ส่งออกเครื่องจักรไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานทั้งหมด 150 คน บริษัทมีรายได้ 5 ล้านยูโรในปี 2558

ติดต่อ

Marius Goročovskis

โทร. +(370)-699-23042

อีเมล: marius@adverum.lt

ที่มา: Egli AG และ Fasa